

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายจ่าง ใจกล้า	ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก	จ่าง ใจกล้า
2	นายสุชิน รำพึงจิตต์	รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก	สุชิน รำพึงจิตต์
3	นายวันชัย วัฒนผดุงเกียรติ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1	วันชัย วัฒนผดุงเกียรติ
4	นายเพียง ทองย้อย	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2	เพียง ทองย้อย
5	นายพลภัทร ห่วงรักษ์	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3	พลภัทร ห่วงรักษ์
6	นายเสกสรร สายล้ำ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4	เสกสรร สายล้ำ
7	นายเสนีย์ ศิริพันธ์	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5	เสนีย์ ศิริพันธ์
8	นายชลอ แจ้งประจักษ์	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7	ชลอ แจ้งประจักษ์
9	นายนฤพล ม่วงจาบ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8	นฤพล ม่วงจาบ
10	นายอภิชาติ ใจเอื้อย	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9	อภิชาติ ใจเอื้อย
11	นายวันชัย อุดลยธรรม	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10	วันชัย อุดลยธรรม
12	นายสมบูรณ์ ใจกล้า	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11	สมบูรณ์ ใจกล้า
13	นางพรวิมนต์ ทศนสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12	พรวิมนต์ ทศนสุวรรณ
14	นายบัณฑิต เสียงแจ่ม	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13	บัณฑิต เสียงแจ่ม
15	นางบุญปลุก रामจุล	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15	บุญปลุก रामจุล
16	นายสุเทพ เกิดสมบูรณ์	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16	สุเทพ เกิดสมบูรณ์
17	พ.อ.อ.การะเวก สีทา	เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก	พ.อ.อ.การะเวก สีทา

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสุรพล ตันกสิกิจ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก	สุรพล ตันกสิกิจ
2	นายทองอินทร์ ถมทองคำ	รองนายก อบต.ทุ่งคอก	ทองอินทร์ ถมทองคำ
3	นายอำนาจ แซ่ก้ง	รองนายก อบต.ทุ่งคอก	อำนาจ แซ่ก้ง
4	นายวีระยุทธ ตันหยงรัชชัย	เลขานุการนายก อบต.ทุ่งคอก	วีระยุทธ ตันหยงรัชชัย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
5	นางกัญพรพัฒน์ แก้วตา	นักจัดการงานทั่วไป ชก	กัญพรพัฒน์ แก้วตา
6	นายสมพร ใจชื่อ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2	สมพร ใจชื่อ
7	นางเสาวณี หมื่นราษฎร์	รท.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เสาวณี หมื่นราษฎร์

เวลา 09.30 น. เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม มีสมาชิกมาเข้าประชุมแล้ว 16 คน ไม่เข้าประชุม - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเชิญประธานสภาฯ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและทำความ  
เคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ และประธานกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามลำดับ

เลขานุการสภาฯ ขอความเห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมต่อสภาฯ โดยขอบันทึกรายงานแบบย่อ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุญาตให้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แบบย่อได้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งเพื่อทราบพนักงานส่วนตำบลโอน (ย้าย) กลับภูมิลำเนา

1. นางสาวอรวรรณ สีน้าเงิน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก (ทุ่งเข็น) กองการศึกษา อบต.  
ทุ่งคอก จะโอนไปดำรงตำแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลระแจะสามพัน  
อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2567 (ผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต.และ ก.ท.  
สุพรรณบุรีแล้ว)

2. นางณัฐธินิชา โอสถ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ อบต.ทุ่งคอก จะโอน(ย้าย)  
ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ อบต.ตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
ในวันที่ 2 มกราคม 2568 (เสนอเข้า ก.อบต.สุพรรณบุรีแล้ว)

เลขาฯ เราเสียกำลังคนไปมากแต่ยังไม่มีกำลังพลมาทดแทนซึ่งก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและเป็น  
ภาระงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกองคลังเหลือข้าราชการเพียง 2 คน ก็หวังจะให้ได้คนกลับมาเร็วๆเพื่องาน  
จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน เมื่อครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  
พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ กันยายน 2567 เวลา 09.30 น. ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำสำเนารายงานการ  
ประชุมแล้วมีทั้งหมด 16 หน้า ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบและเสนอขอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการ  
ประชุมหากพ้นกำหนดแล้วให้ถือว่าที่ประชุมรับรองในตอนนี้จึงขอมติที่ประชุมไปก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติด่วน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน เรื่องเพื่อพิจารณามีอยู่ 2 เรื่อง ขอเชิญเลขาชี้แจงครับ

เลขาฯ เรื่องที่ 1 ขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ดังนี้

กองคลัง

ขอโอนงบประมาณมาตั้งรายจ่ายใหม่ รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งานบริหารงานคลัง และแผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 50,000 บาท โดยขอโอนมาจากรายการ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 50,000 บาท การโอนครั้งนี้ไม่เป็นปัญหาต่อการบริหารงบประมาณแต่อย่างใดและเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ.27 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน เลขาฯ ได้ชี้แจงหมดแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ....(ไม่มี).....ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมเลยโดยการพิจารณาครั้งนี้ การออกเสียงลงมติ ขอให้สมาชิกออกเสียงโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ให้เลขาตรวจสอบองค์ประชุม (องค์ประชุม 16 เสียง ) ต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ให้กองคลังโอนงบประมาณมาตั้งรายจ่ายใหม่ รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งานบริหารงานคลัง และแผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 50,000 บาท โดยโอนมาจากรายการ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 50,000 บาท ได้ (เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ –เสียง ประธานงดออกเสียง)

กองช่าง

ขอโอนงบประมาณมาตั้งรายจ่ายใหม่ รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ  
งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 70,000 บาท โดยขอโอนมาจาก รายการ เงินเดือนข้าราชการหรือ  
พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 70,000 บาท การโอน  
ครั้งนี้ไม่เป็นปัญหาต่อการบริหารงบประมาณแต่อย่างใดและเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ.27 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน

เลขาฯ ได้ชี้แจงหมดแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ...(ไม่มี)....ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม  
เลยโดยการพิจารณาครั้งนี้ การออกเสียงลงมติ ขอให้สมาชิกออกเสียงโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  
ให้เลขาตรวจสอบองค์ประชุม (องค์ประชุม 16 เสียง ) ต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิก  
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้โปรดยกมือ  
ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ให้กองช่างโอนงบประมาณมาตั้งรายจ่ายใหม่ รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ  
งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 70,000 บาท โดยโอนมาจากรายการ เงินเดือนข้าราชการหรือ  
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  
งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 70,000 บาท ได้ (เห็นชอบ 15 เสียง  
ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานงดออกเสียง)

กองช่าง (งานกิจการประปา)

ขอโอนงบประมาณมาตั้งรายจ่ายใหม่

1 รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และ  
วัสดุ งานกิจการประปา แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 50,000 บาท โดยขอโอนมาจาก รายการ  
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร หมวด

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งานกิจการประปา แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 50,000 บาท

2. รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ งบดำเนินการ หมวดหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ งานกิจการประปา แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 50,000 บาท

โดยขอโอนมาจาก รายการ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งานกิจการประปา แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 50,000 บาท

การโอนครั้งนี้ไม่เป็นปัญหาต่อการบริหารงบประมาณแต่อย่างใดและเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ.27 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน

เลขาฯ ได้ชี้แจงหมดแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ...(ไม่มี).....ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมเลยโดยการพิจารณาครั้งนี้ การออกเสียงลงมติ ขอให้สมาชิกออกเสียงโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ให้เลขาตรวจสอบองค์ประชุม (องค์ประชุม 16 เสียง ) ต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณงบรายจ่ายเฉพาะการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ให้กองช่างโอนงบประมาณมาตั้งรายจ่ายใหม่ รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งานกิจการประปา แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 50,000 บาท โดยโอนมาจาก รายการ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งานกิจการประปา แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 50,000 บาท

2. รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ งบดำเนินการ หมวดหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ งานกิจการประปา แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 50,000 บาท โดยโอนมาจาก รายการ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งานกิจการประปา แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 50,000 บาท ได้ (เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ -เสียง ประธานงดออกเสียง)

ประธาน

เรื่องที่ 2 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงครับ

เลขาฯ

เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่สภาฯได้ผ่าน เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 และนายอำเภอสองพี่น้องได้ลงนามตรา เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 นั้น กองช่าง แจ้งว่า คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหน้า 249 บรรทัดที่ 4 “เครื่องละ 5,500 บาท” ไม่ตรงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 6,200 บาท จึงขออนุมัติแก้ไขข้อข้อความ งบประมาณรายจ่ายหน้า 249 บรรทัดที่ 4 “เครื่องละ 5,500 บาท” เป็น “เครื่องละ 6,200 บาท” การขออนุมัติแก้ไขครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ.29 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน

เลขาฯ ได้ชี้แจงหมดแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ...(ไม่มี)....ถ้าไม่มี ก็ขอมติที่ประชุม เลยโดยการพิจารณาครั้งนี้ การออกเสียงลงมติ ขอให้สมาชิกออกเสียงโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ให้เลขาตรวจสอบองค์ประชุม (องค์ประชุม 16 เสียง ) ต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้ดังนี้

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหน้า 249 บรรทัดที่ 4 “เครื่องละ 5,500 บาท” เป็น “เครื่องละ 6,200 บาท” ได้ ด้วยคะแนน (เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ –เสียง ประธานงดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

ประธาน

ขอเชิญ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง

นางเสาวณี หมื่นราษฎร์ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง

เรื่องที่ 1 พมจ.ประชาสัมพันธ์ ผ่านกองทุนสวัสดิการสังคม (กองทุน 3 ชา) ผู้ป่วยรายใดประสงค์จะ ขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแล ส่งแบบคำขอช่วยเหลือให้กับ อบต.ทุ่งคอก ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เพื่อจะส่งให้กับ พมจ.สุพรรณบุรีต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 2 กองทุนสวัสดิการชุมชน ปีที่ผ่านมาตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่สามารถสมทบได้เนื่องจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่าการจะขอรับการสมทบ หรือ อบต.จ่ายเงินสมทบกองทุนได้จะต้องเสนอโครงการไปให้อนุกรรมการของสำนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ พิจารณาก่อนจึงจะสมทบได้ ทำให้ปีที่ผ่านมา อบต.จึงยังสมทบไม่ได้ และจะรีบส่งโครงการให้ พมจ.ฯพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 3 กองสาธารณสุขฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประกอบการที่มีลักษณะเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใครที่จะหมดก็ให้รับมาต่อ ใครที่ไม่ได้ขออนุญาตก็ให้มาทำเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้อง ตอนนี้มีตำรวจสิ่งแวดล้อม (กปส.) จะลงมาสุ่มตรวจซึ่งกิจการไม่ได้ขออนุญาตจะถูกจับปรับซึ่งจะเสียมากกว่าค่ามาขอใบอนุญาตเสียอีกและยังเป็นเกาะป้องกันเรื่องร้องเรียนต่างๆด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 4 การเก็บค่าขยะมูลฝอยขอยกเลิกการเก็บเป็นงวด 3 เดือน 6 เดือน กองคลังขอความร่วมมือมาขอให้เก็บเป็นเดือนและหากจ่ายไม่ทันสามารถเอาไปจ่ายรวมกับเดือนถัดไปได้ จะไม่มีการเก็บล่วงหน้าแล้วเพราะมันจะตัดลูกหนี้ยาก ส่วนที่จดหมายถึงข้ากว่ากำหนดเราได้ขอร้องให้ไปรษณีย์ส่งให้ถึงบ้านและเร็วขึ้นไม่ให้ฝากไว้แบบเดิมเพราะถ้าเจ้าบ้านไม่มายังที่รับฝากก็ไม่ถึงไปรษณีย์เดี๋ยวนี้เป็นระบบรับจ้าง ควบคุมได้ยากที่ผ่านมานั่งสอแจ่งเจ้าบ้านก็เอาไปทิ้งข้างทางไม่ถึงเป้าหมาย ทำงานเพียงให้เสร็จไปวันๆ ก็ขอทดลองอีกสักเดือนหากมีปัญหาคงต้องหาทางแก้ไขต่อไปผมไม่โทษผู้รับบริการ แต่ความล่าช้าเกิดจาก จนท.ไปรษณีย์

เลขฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน

ขอเชิญเลขฯชี้แจงข้อราชการต่อครับ

เลขฯ

มีเรื่องจะชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

1. การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประกาศ ณ 30 กันยายน 2567) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนให้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

2. การประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ( ประกาศ ณ 28 ตุลาคม 2567 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ  
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้  
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

3. การประกาศการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการประกาศการติดตามและ  
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 ( ประกาศ ณ 28 ตุลาคม 2567)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และหนังสือที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่  
19 สิงหาคม 2565 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นให้คะแนนให้แล้ว  
เสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เลขที่

4 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ถูกนางเยาวเรศ พลายนินทร์ ฟ้องกรณีออก  
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ดื่มเจริญการช่าง และไม่สนใจแก้ไข  
ข้อร้องเรียนให้กับประชาชน และขอให้ศาลปกครองสุพรรณบุรีให้ความคุ้มครองการออกใบอนุญาต  
ผู้ดื่มเจริญการช่างออกไป ศาลได้เรียกคู่กรณีไปให้การเบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567  
แล้ว และให้ส่งสำนวนแก้ต่างคดีภายใน 30 วัน ซึ่งจากการไปให้ถ้อยคำศาลยังมีข้อสงสัยจึงให้



อบต.ทุ่งคอกทำเรื่องไปขอตรวจเรื่องเสียงและกลิ่นใหม่โดยจะส่งตัวแทนศาลลงมาร่วมตรวจด้วย  
อบต.ทุ่งคอกจึงจำเป็นต้องขอขยายเวลาการส่งสำนวนคดีให้กับการออกไปอีก 30 วัน (รอผลตรวจ  
พิสูจน์จากสำนักงานควบคุมมลพิษฯที่ 5 นครปฐม) จากการไปให้ปากคำต่อศาลทำให้นายกฯ  
พ้นจากข้อหาการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วจึงให้เป็นไปตามกระบวนการต่อไป  
ซึ่งต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆไปให้กับอัยการศาลปกครองแก้ต่างคดีให้ในฐานะทนายของ  
หน่วยงานของรัฐต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

5. ขอเชิญผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานทุกท่านร่วมการแข่งขันกีฬา 4 เส้าเชื่อมความสามัคคี  
ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการ อบต.บ่อสุพรรณ สำหรับกีฬาประเภทต่างๆและตัวนักกีฬาทาง ผอ.  
กองช่างคงแจ้งท่านแล้วขอให้พวกเราไปร่วมกันตรงเวลา จะมีพิธีเปิดเวลา 08.30 น.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

6. การครบวาระการดำรงตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

อบจ.จะครบวาระในวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เลือกตั้ง ปลายมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์  
2568 (เว้นแต่ลาออกก่อน)

เทศบาลจะครบวาระในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เลือกตั้ง ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม  
2568 (เว้นแต่ลาออกก่อน)

อบต.จะครบวาระในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เลือกตั้ง ประมาณกลางเดือน มกราคม  
2569 (เว้นแต่ลาออกก่อน) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

7. อบต.ทุ่งคอกจัดงานลอยกระทงร่วมกับวัดหนองวัลเปรียงย์ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ  
ประเพณีของไทย มีการเดินอารบิกและบาสโลปด้วยขอเชิญท่านผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน  
ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

8. เล่าห์กลของมิจฉาซีพมาในรูปแบบต่างๆเมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมามีโดนอ้างว่ามีพัสดุดังรับโทรมาหา  
ผม 2-3 วัน ให้ช่วยยืนยันตัวตนหน่อยเพื่อจะเบิกของมาจ่ายได้ ผมเข้าไปโปรแกรมไม่เป็นพอดีน้องจูน  
กองคลังขึ้นมาก็เลยให้ทำโปรแกรมที่เขาแจ้งมาที่ไหนได้เป็นมิจฉาซีพหลอกคุยกับเราแล้วบอกว่า  
บริษัทมีรับประกันการชำรุดของพัสดุด้วย จากนั้นโทรศัพท์ผมก็ไม่ทำงานถูกแฮ็กไลน์ (line)ไปแล้ว

เอาไปหรรอกคุยกับบุคคลต่างๆที่เป็นเพื่อ Line ผม เวลา 10.47 น.ทุกคน ว่า “ว่างไหม มีเรื่องจะคุยด้วย ” ส่วนของภรรยาผม line ชื่อผมไปยืมเงินเพื่อเป็นค่าพัสดุของผมและลูกน้องผม จำนวน 5,000 บาท โดยให้โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ นางสาวธนพรฯ ภรรยาผมก็นึกว่าเป็นผมจริงก็เลยโอนไป มิฉฉาซีพีก็ line ไปหาภรรยาผมอีกว่าน้องที่ทำงานไม่มีเงินในบัญชีขอให้ภรรยาผมโอนเข้าบัญชีนางสาวธนพรฯ จำนวน 5,000 บาท ตอนเย็นจะเอาเงินสดมาให้ ภรรยาผมก็โอนมาเข้าบัญชีผมมันก็คิดว่าโอนผิดบัญชีแล้วมันก็โทรมาที่ผมบอกว่าสินค้าคุณที่ซำรุดทางบริษัทต้องจ่ายให้พี่ 500 บาทแต่เจ้าหน้าที่โอนมาผิด 5,000 บาท ด้วยความไม่ได้สงสัยเพราะไม่ได้ยืมภรรยา ก็เลยโอนกลับให้มาดูที่หลังว่าไม่ใช่เงินเขามันเป็นเงินของภรรยาผม โดนไปอีก 5,000 บาท มิฉฉาซีพียังไม่หยุดอ้างเป็นผลจะเอาเงินที่ภรรยาผมอีก 20,000 บาทให้ได้พอดีขณะนั้นได้แจ้งอายุัดทั้งหมดแล้วแต่มิฉฉาซีพียังติดตามอีกในระหว่างที่ผมพาไปแจ้งความมันก็ยังเอา line ผมคุยกับภรรยาผมตลอดจนถึงสถานีตำรวจกระบี่มันก็ยังคุยจะเอาให้ได้ ต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่มันรบกวนท่าน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

9. สำหรับรถกระเช้าแห่งตำนานตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วคงได้ใช้งานในปีนี้แน่นอนครับหลังจากเสียเวลานานรอส่งมอบอยู่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

นายกฯ

สำหรับเรื่องที่ถูกฟ้องตามที่เลขาฯชี้แจง นายกฯทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เข้าข้างใครการออกใบอนุญาตได้ทำด้วยความรอบคอบแล้ว ซึ่งการพิจารณาตำบลเรามีอีกหลายอยู่ที่เป็นลักษณะโล่งแต่เขาไม่ร้องเรียนกันก็ไม่มีปัญหา อยากจะให้ทำมาหากินกันได้ อยู่กันอย่างมีความสุข การอยู่ด้วยกันต้องให้เกียรติกันและรักษาเกียรติกันเอาไว้มิใช่อะไรก็ร้องๆ อยากให้อยู่กันทำมาหากินเป็นปกติสุข เมื่อเขาแจ้งว่าถูกรบกวนสิทธิเราก็ไปดูไปแก้ไขให้ทุกครั้ง เมื่อเราตัดสินเข้าข้างใครไม่ได้ก็คงต้องให้ศาลตัดสินส่วนจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องของผู้ฟ้องคดี ส่วนนายกฯออกใบอนุญาตไปก็ด้วยผลทางวิทยาศาสตร์รายงานมาว่าไม่เกินจึงต่อไปให้ ส่วนเขาร้องว่านายกฯไม่แก้ไชนั้นไม่เป็นความจริงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแนะนำแก้ไขบางครั้งก็ลงไปเองโดยตลอดจึงไม่เข้าข่ายละเว้นอยู่แล้วส่วนจะให้ภูมิใจผู้คดีหรือไม่คงต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน และฝากสมาชิกทุกหมู่ด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์หากมีกิจการดังกล่าวริบมาดำเนินการเสียหายถูกฟ้องร้องจะได้ไม่ผิดมาก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน

ถามสมาชิกว่าท่านใดมีเรื่องจะชี้แจงก็เชิญ.....(ไม่มี)....ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อทราบอีกก็ขอ  
ปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.




ผู้จัดบันทึกการประชุม

( การะเวก สีทา )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางบุญปลุก งามจุล)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเสกสรร สวยล้ำ)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพรวิมณฑ์ ทศนสุวรรณ)

ผู้รับรองการประชุม

(ลงชื่อ)



( นายจ่าง ใจกล้า )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก